
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2567

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

******************

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.

เม่ือได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว

จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายเสรี โยธาภักดี - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อไดกํ้าหนดในการประชุมสภาองค์การบริหาร

(ประธานสภาฯ) ส่วนตําบลบัวค้อ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2567 เริ่มสมัยประชุมในวันท่ี

10 - 24 สิงหาคม 2567 มีกําหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน 15 วัน และ

ประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3

ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายเสรี โยธาภักดี - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2567 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2567

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไข

ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร หากไม่มีขอมติที่ประชุมต่อไป

มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 10 : 0 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ

นายเสรี โยธาภักดี - ขอเชิญนายก อบต.บัวค้อ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2568 ต่อสภา อบต.บัวค้อ

นายบรรจง แสงสิทธิ์ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

(นายก อบต.บัวค้อ) บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปพีร้อมเอกสารประมาณราคาก่อสร้างและร่างโครงการ

ต่าง ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้

ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันท่ี

30 มิถุนายน 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,635,946.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 60,088,995.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน - บาท

1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จํานวน 4 โครงการ รวม 616,000.00 บาท

1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ

รวม 168,130.00 บาท

2. ในปีงบประมาณ 2568

ผู้บริหาร อบต.บัวค้อ ประมาณการรายรับไว้ที่ 43,380,000 บาท และประมาณการ

รายจ่ายไว้จํานวน 43,380,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2568

เหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 บัญญัติให้ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนดมาตรา 46 บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ

หน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี



และบัดนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 43,380,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด

ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดัง

เอกสารร่างงบประมาณท่ีประธานสภาฯ ได้นําส่งให้ทุกท่านแล้ว

ท่ีประชุม - รับทราบ -

นายเสรี โยธาภักดี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ก็ได้นําเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

(ประธานสภาฯ) ประจําปี 2568 ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะซักถามต่อ

คณะผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่

นายเสรี โยธาภักดี มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่หากไม่มี ขอให้เลขานุการสภา อบต.บัวค้อ

(ประธานสภาฯ) นับองค์ประชุมว่าครบหรือไม่

นายสุดที อะโน ได้นับองค์ประชุมสภา อบต.บัวค้อแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใด ไม่อยู่ในห้องประชุม

(เลขานุการสภาฯ) องค์ประชุมอยู่ครบ

นายเสรี โยธาภักดี ขอมติต่อที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

(ประธานสภาฯ) เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบให้รับ

หลักการ ขอเชิญยกมือ

มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการ 10 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นายเสรี โยธาภักดี ตามข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้ จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปร

(ประธานสภาฯ) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2568 ซ่ึงประกอบด้วย

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่า

จะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน

นายสุริยันต์ มาตรมูล ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 5 คน

(ส.อบต.หมู่ที่ 2) ผู้รับรองได้แก่ 1) นายบัญชา ตะวัน ส.อบต.หมู่ที่ 7

2) นายอินตอง พานพิม ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายเสรี โยธาภักดี มีผู้ใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนอ่ืนๆอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอ

(ประธานสภาฯ) เป็นอย่างอื่นแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน

5 คน ขอเชิญยกมือ

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง



นายเสรี โยธาภักดี ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

นายอินตอง พานพิม เสนอ นายบัญชา ตะวัน ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1

(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ผู้รับรอง ได้แก่ 1. นายชัยชาญ บาลศรี ส.อบต.หมู่ที่ 6

2. นายบรรจง คงแสนคํา ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายเสรี โยธาภักดี ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้

นายบัญชา ตะวัน ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายเสรี โยธาภักดี ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2

นายบรรจง คงแสนคํา เสนอ นายอินตอง พานพิม ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2

(ส.อบต.หมู่ที่ 8) ผู้รับรอง ได้แก่ 1. นายบัญชา ตะวัน ส.อบต.หมู่ที่ 7

2. นายสุริยันต์ มาตรมูล ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายเสรี โยธาภักดี ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้

นายอินตอง พานพิม ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายเสรี โยธาภักดี ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนท่ี 3

นายบัญชา ตะวัน เสนอ นายสุริยันต์ มาตรมูล ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3

(ส.อบต.หมู่ที่ 7 ) ผู้รับรอง ได้แก่ 1. นางพรประภา บุญทันเสน ส.อบต.หมู่ที่ 5

2. นายอินตอง พานพิม ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายเสรี โยธาภักดี ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ให้ นายสุริยันต์ มาตรมูล ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายเสรี โยธาภักดี ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนท่ี 4

นายบุญหลาย คงศิลา เสนอ นายสุดที อะโน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4

(ส.อบต.หมู่ที่ 10) ผู้รับรอง ได้แก่ 1. นายบรรจง คงแสนคํา ส.อบต.หมู่ที่ 8

2. นางอรพิมพ์ พุทธบาล ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายเสรี โยธาภักดี ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ให้ นายสุดที อะโน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง



นายเสรี โยธาภักดี ขอเชิญท่ีประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนท่ี 5

นางพรประภา บุญทันเสน เสนอ นายชัยชาญ บาลศรี ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ผู้รับรอง ได้แก่ 1. นายสุดที อะโน ส.อบต.หมู่ที่ 4

2. นายบุญหลาย คงศิลา ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายเสรี โยธาภักดี ผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ให้ นายชัยชาญ บาลศรี ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง

นายเสรี โยธาภักดี ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

(ประธานสภาฯ) ประจําปี 2568 ประกอบไปด้วย

1. นายบัญชา ตะวัน ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1

2. นายอินตอง พานพิม ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2

3. นายสุริยัน มาตรมูล ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3

4. นายสุดที อะโน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4

5. นายชัยชาญ บาลศรี ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5

ท่ีประชุม รับทราบ

5.3 การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นายเสรี โยธาภักดี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมาย

นายสุดที อะโน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547

(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

ข้อ 49 กําหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า

จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ

นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่น

จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

นายเสรี โยธาภักดี ร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็

(ประธานสภาฯ) ได้รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญท่ีประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ควรกําหนดวันใด

ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ท่ีไหน

นายชัยชาญ บาลศรี ขอเสนอให้กําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันท่ี 15,16,17 สิงหาคม 2567

(ส.อบต. หมู่ที่ 6) เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคําแปรญัตติได้ที่

ห้องกิจการสภา อบต.บัวค้อ

นายเสรี โยธาภักดี มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามท่ี

นายชัยชาญ บาลศรี ส.อบต. ม.6 เสนอมาหรือไม่

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง



ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ กําหนดระยะเวลายื่นคํา

แปรญัตติ วันท่ี 15,16,17 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลา

เท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค้าแปรญัตติได้ที่ ห้องกิจการสภา อบต.บัวค้อ

5.4. เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ

นายเสรี โยธาภักดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547

(ประธานสภาฯ) แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

ข้อ 109 กําหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ง

แรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถ่ิน” ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ

นายสุดที อะโน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันท่ี 19 สิงหาคม 2567

(เลขานุการฯ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

นายเสรี โยธาภักดี เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอหรือไม่

นายบัญชา ตะวัน : ขอสอบถาม ไฟฟ้าสาธารณะ ของบ้านหนองคูณ ม.7 ส่งหนังสือเข้ามา 2 เดือนแล้ว

ยังไม่ได้รับการแก้ไข ขอฝากทางผู้บริหารและกองช่างด้วย

นายอินตอง พานพิม : เส้นทางไปฝาย ทําไม ไม่มีไหล่ทาง

นายเสรี โยธาภักดี ท่านสมาชิกสภา สามารถตรวจสอบได้ท่ีงานพัสดุว่าโครงการใดมีหรือไม่มีไหล่ทาง

นายบุญหลาย คงศิลา : ขอเพิ่มเติมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ของบ้านบัวค้อ ม.10 ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ขอเสนอให้ส่งหนังสือโดยตรงที่กองช่าง แล้วกําหนดให้ดําเนินการภายใน 7 วัน

นายสมหมาย นามมนตรี - ขอตอบขอสอบถามของท่านสมาชิก การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ผู้รับผิดชอบก็ออก

ดําเนินการอยู่เป็นประจํา ทางผู้บริหารก็ได้กําชับกองช่างให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ

-เส้นทางท่ีไม่มีไหล่ทาง จะได้สอบถามทางช่างว่าสามารถทําได้หรือไม่

-การแก้ไขภัยพิบัติ ได้ออกสํารวจเรียบร้อยแล้วอยู่ในข้ันการประมาณการในการ

ซ่อมแซม จะได้กําชับและเร่งรีบให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายบรรจง แสงสิทธิ์ ตอนนี้ทางผู้บริหารก็หนักใจและพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาให้เร็วท่ีสุด

(นายก อบต.)



นายเสรี โยธาภักดี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มท่ีานใดท่ีจะเสนออีก ขอปิดการ

(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี

พ.ศ. 2567

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นายสุดที อะโน )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บัวค้อ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( นายอินตอง พานพิมพ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ หมู่ที่ 1

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( นายสุริยัน มาตรมูล )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ หมู่ที่ 2

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( นางพรประภา บุญทันเสน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ หมู่ที่ 5

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( นายชัยชาญ บาลศรี )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ หมู่ที่ 6

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ



(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( นายบัญชา ตะวัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ หมู่ที่ 7

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี …...

/2567 ครั้งที…่.. เม่ือวันท่ี ………………………… ประธานสภา อบต.บัวค้อ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น

หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายเสรี โยธาภักดี )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ


